

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thái Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2019



Được thành lập năm 2002, sau gần 18 năm liên tục đổi mới và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex) tự hào là một trong những doanh nghiệp sản xuất sợi cotton hàng đầu tại Việt Nam. Thương hiệu sợi Fortex đã được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế trong nhiều năm qua.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang bắt đầu từ khoảng quý 3/2018 đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Fortex nói riêng và ngành sợi Việt Nam nói chung trong thời gian qua. Với đặc thù kinh doanh sợi bông cotton, thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc là thị trường chủ lực; do đó, kết quả kinh doanh của Fortex cũng như các công ty trong ngành bị tác động mạnh theo chiều hướng tiêu cực.

Trong năm 2018, với kinh nghiệm sản xuất và kinh nghiệm kinh doanh sợi nhiều năm cùng sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên, chúng tôi vẫn tự hào để khẳng định rằng, Ban lãnh đạo Công ty chúng tôi đã giảm bớt được thiệt hại từ cuộc chiến tranh thương mại và cán đích kết quả lợi nhuận năm 2018.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2019, căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc không những không hề giảm nhiệt mà còn bị đẩy lên cao với việc tăng thuế suất và áp thuế trả đũa nhau. Tình hình căng thẳng từ hai quốc gia này dẫn đến hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sụt giảm mạnh kéo theo dư lượng cung sợi tăng cao và giá sợi thành phẩm giảm mạnh. Điều này đã làm cho sản lượng tiêu thụ và giá bán sợi của Fortex sụt giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, sản lượng sợi bán ra năm 2019 giảm 27% so với năm 2018. Giá bán sợi cũng có chiều hướng đi xuống với giá bán trung bình giảm 15% trong năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.

Sản lượng và giá bán sợi sụt giảm dẫn tới doanh thu của công ty chúng tôi trong 06 tháng đầu năm 2019 sụt giảm mạnh. Trong khi đó, giá bông nguyên liệu đầu vào giảm không đáng kể đã dẫn tới lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2019 của Fortex ghi nhận mức lỗ lên đến hơn 31 tỷ đồng. Với việc kết quả sản xuất kinh doanh không được như kỳ vọng, một số nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của Fortex (MCK: FTM) đã lo ngại và bán số lượng lớn cổ phiếu ra thị trường.

Thêm vào đó, lợi dụng kết quả kinh doanh thua lỗ và tâm lý nhà đầu tư đang bị quan, gần đây trên báo chí xuất hiện nhiều bài báo về công ty chúng tôi với những phân tích không đáng tin cậy, có dấu hiệu quy chụp, định hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Điều này làm giá trị cổ phiếu của công ty chúng tôi trên sàn chứng khoán sụt giảm mạnh. Khó khăn chồng chất khó khăn, kết quả kinh doanh thua lỗ cộng với giá trị cổ phiếu giảm mạnh đã tác động tiêu cực đến quyền lợi của các cổ đông hiện hữu cũng như



các nhà đầu tư. Mặt khác, những thông tin này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của công ty chúng tôi trên thị trường.

Trong thời gian vừa qua, Công ty chúng tôi liên tục tiếp nhận các câu hỏi của các nhà đầu tư và các cơ quan chức năng về tình hình hoạt động của Công ty. Với tinh thần minh bạch thông tin, chúng tôi đã sẵn sàng trả lời qua trao đổi hoặc bằng văn bản rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, với lượng nhà đầu tư và các cơ quan quan tâm vẫn còn rất lớn, Công ty chúng tôi làm văn bản này thông báo rộng rãi tới Quý nhà đầu tư và các cơ quan hữu quan về tình hình hoạt động của công ty như sau.

1. Fortex vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường với ba ca sản xuất liên tục.
2. Về tình hình kinh doanh, hiện ngành sợi đang còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn đang “thắt lưng buộc bụng” với kết quả không mấy khả quan. Theo nhiều chuyên gia trong ngành nhận định, vẫn còn sớm để đưa ra dự báo về triển vọng ngành trước những biến động thăng trầm của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
3. Trước tình hình kinh doanh khó khăn, Ban lãnh đạo công ty hiện đang nỗ lực tập trung nâng cao kết quả hoạt động công ty. Ngoài ra, Fortex vẫn đang tích cực mở rộng các thị trường xuất khẩu mới như Hàn Quốc và Thái Lan... để giảm thiểu sự phụ thuộc từ thị trường Trung Quốc.

Với máy móc công nghệ hiện đại, quy trình quản lý hệ thống hiệu quả, văn hóa doanh nghiệp kỷ luật cùng đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý và gần tập thể gần 1000 lao động tận tâm, chúng tôi tin rằng đây là những lợi thế cạnh tranh bền vững của Fortex giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn thử thách trong giai đoạn này, cải thiện tình hình hoạt động và nâng cao vị thế thương hiệu Fortex cũng như cổ phiếu FTM của công ty trên thị trường chứng khoán.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex)

Địa chỉ: Lô A3 Khu Công Nghiệp, Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiên Phong, Thành Phố Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3845.379

Email: info@fortex.com.vn

